

Số: 293/KB-ĐHKTKTCN

V/v xây dựng kịch bản ứng phó với các tình
huống của dịch bệnh Covid-19.

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2021

KỊCH BẢN

**Về việc triển khai các biện pháp ứng phó với các tình huống có thể xảy ra và
phương án ứng trực trong trường hợp Nhà trường có CBVC-NLĐ hoặc
sinh viên, học viên bị nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19.**

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia về công tác phòng
chống dịch bệnh Covid-19; các quy định, chỉ thị của Bộ GD-ĐT, Bộ Công Thương;
các hướng dẫn của Bộ Y tế, của UBND Thành phố Hà Nội, UBND Tỉnh Nam Định;
thông báo số 101/TB-ĐHKTKTCN ngày 12/3/2021, thông báo số 208/TB-
ĐHKTKTCN ngày 24/4/2021, thông báo số 232/TB-ĐHKTKTCN ngày 01/5/2021,
thông báo số 258 ngày 07/5/2021, thông báo số 259 và 260 ngày 08/5/2021 của Nhà
trường về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Căn cứ Công văn số 2450/BCT-TCCB ngày 04/5/2021 của Bộ Công Thương về
việc khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó với các tình huống của dịch bệnh
Covid-19 trong tình hình mới.

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp xây dựng kịch bản ứng phó
trong trường hợp cán bộ, viên chức, NLĐ, sinh viên và học viên nghi nhiễm hoặc bị
nhiễm Covid-19, cụ thể như sau:

1. Công tác triển khai phòng chống dịch Covid-19

Nhà trường đã ban hành Quyết định số 43/QĐ-ĐHKTKTCN, ngày
03/02/2020 về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh; Kế hoạch số
47/KH-ĐHKTKTCN, ngày 03/02/2020 về việc triển khai các biện pháp phòng
chống dịch bệnh; Quyết định số 337/QĐ-ĐHKTKTCN, ngày 28/7/2020 về việc
kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới
của vi rút Corona (Covid-19) gây ra; trong đó, chia 02 mảng công việc do 02 tiểu
ban thực hiện (có văn bản gửi kèm), cụ thể như sau:

- Ban chỉ đạo gồm 32 đồng chí do đồng chí Trần Hoàng Long - Hiệu trưởng
làm trưởng ban.

- Tiểu ban điều hành phòng chống dịch gồm 18 đồng chí do đồng chí Trần
Đức Cân – Phó Hiệu trưởng làm trưởng tiểu ban.

- Tiểu ban tuyên truyền gồm 14 đồng chí do đồng chí Nguyễn Ngọc Khương
– Phó Hiệu trưởng làm trưởng tiểu ban.

Ban chỉ đạo thường xuyên tổ chức vệ sinh cảnh quan môi trường, khu giảng đường, nhà làm việc, khu KTX...; cung cấp đầy đủ nước khử khuẩn, tổ chức phun thuốc khử trùng nhiều lần tại các cơ sở đào tạo của Nhà trường và thường xuyên tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ viên chức, người lao động, sinh viên, học viên các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ GDĐT, UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Nam Định. Đồng thời mua sắm trang bị máy đo thân nhiệt, tổ chức đo thân nhiệt; mua khẩu trang y tế để cấp phát và hướng dẫn, nhắc nhở, đôn đốc cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên, học viên toàn Trường khai báo y tế.

Từ ngày 04/5/2021 đến nay Nhà trường triển khai 100% các lớp giảng dạy - học tập trực tuyến trên hệ thống LMS-UNETI và hệ thống Zoom theo đúng thời khóa biểu, giảng viên, sinh viên, học viên không đến trường nhưng vẫn đảm bảo duy trì tốt kế hoạch, chất lượng đào tạo.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của Bộ Công Thương, Bộ GDĐT, UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Nam Định. Nhà trường đã ra Thông báo số 232/TB-ĐHKTKTCN, ngày 01/5/2021 và Thông báo số 258/TB-ĐHKTKTCN ngày 07/5/2021 (có văn bản gửi kèm), yêu cầu các đơn vị và toàn thể CBVC, người lao động, sinh viên, học viên thực hiện ngay những nội dung: Dừng các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, giải trí, liên hoan, hội họp trực tiếp; hạn chế thấp nhất việc di chuyển CBVC giữa các cơ sở, địa điểm của Nhà trường; chuyển sang giảng dạy, hội họp bằng hình thức trực tuyến; những cuộc họp bắt buộc tập trung trực tiếp phải báo cáo Ban Giám hiệu xem xét quyết định và phải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn...theo đúng quy định. Triển khai ứng dụng CNTT trong các hoạt động chỉ đạo, điều hành, làm việc, hội họp, giảng dạy, học tập và thực hiện các thủ tục hành chính. Đồng thời yêu cầu CBVC-NLĐ và sinh viên, học viên đến, đi từ vùng dịch hoặc tiếp xúc với đối tượng nhiễm Covid-19, đối tượng F1, F2... phải thực hiện khai báo y tế và tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà theo đúng quy định, khi có triệu chứng bất thường như ho, sốt, khó thở... cần đến ngay cơ sở y tế để khám, lấy xét nghiệm theo quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 08/5/2021, Nhà trường tiếp tục ra Thông báo số 259 và 260/TB-ĐHKTKTCN (có văn bản gửi kèm) về việc tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc trực tuyến, triển khai toàn bộ các hoạt động chỉ đạo, điều hành, làm việc, hội họp, tiếp khách, giảng dạy, học tập, giải quyết thủ tục hành chính... yêu cầu CBVC-NLĐ và sinh viên, học viên tiếp tục khai báo y tế, đồng thời lập danh sách CBVC, người lao động của đơn vị có đến các vùng dịch, tiếp xúc với đối tượng F1, F2... hoặc đi khám, chữa bệnh, thăm người nhà ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện K, và các bệnh viện theo công bố của Bộ Y tế có liên quan đến dịch Covid-19 báo cáo Nhà trường và chủ động theo dõi tình hình sức khỏe, thực hiện cách ly tại nhà theo quy định của cơ quan chức năng.

Cũng trong ngày 08/5/2021 sau khi thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 báo cáo có trường hợp đồng chí Đào Văn Đường – Phó Trưởng Phòng HCQT ngày 29/4/2021 đi chuyến bay từ Hà Nội về Điện Biên có ngồi gần với đối tượng F1 sau đó được thông báo đối tượng F1 có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 nên đồng chí Đào Văn Đường chuyển từ F2 sang F1 và được cơ sở Y tế đưa đi cách ly tại khu KTX sinh viên ở Pháp Vân – Hà Nội. Đồng chí Đào Văn Đường đã được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần đều có kết quả Âm tính. Nhà trường đã chỉ đạo Tiểu ban phòng chống dịch bệnh nhà trường phối hợp với phòng HCQT và TCKT liên hệ Bệnh viện Nhi Trung ương lấy mẫu xét nghiệm cho các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nhà trường, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, kết quả 59/59 đồng chí đều có kết quả Âm tính.

Do đó, hiện nay tại Nhà trường không có trường hợp CBVC-NLĐ, SV-HV nào bị nhiễm dịch Covid-19.

2. Báo cáo phương án ứng trực và kịch bản ứng phó trong trường hợp CBVC, NLĐ, sinh viên và học viên nghi nhiễm hoặc bị nhiễm Covid-19

Kể từ ngày 04/5/2021, Nhà trường chỉ cử đại diện lãnh đạo trực cơ quan, một số nhân viên trực hành chính, điện, nước, an ninh trật tự và một số cán bộ thực hiện các nhiệm vụ cần thiết (nhưng phải được sự đồng ý của Ban Giám hiệu) đi làm.

Do vậy, có thể xảy ra 02 tình huống người nghi nhiễm hoặc bị nhiễm Covid-19 là CBVC-NLĐ như sau:

2.1. Tình huống 1: Trường hợp CBVC-NLĐ được Nhà trường cử đi làm nghi nhiễm hoặc bị nhiễm Covid-19 thì cần thực hiện các bước sau:

Bước thực hiện	Nội dung thực hiện	Chỉ đạo triển khai	Đầu mối triển khai	Ghi chú
Bước 1	Lập tức đưa CBVC-NLĐ nghi nhiễm Covid-19 vào phòng cách ly của Nhà trường.	Đ/c Trần Đức Cân	Tiểu ban điều hành phòng chống dịch	
Bước 2	Liên hệ ngay với Trung tâm Y tế Phường để báo cáo, xin ý kiến xử lý và làm khai báo y tế, lập danh sách những người có tiếp xúc gần với CBVC-NLĐ nghi nhiễm Covid-19, thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế; phối hợp với các đơn vị chức năng đưa CBVC-NLĐ nghi nhiễm Covid đến khu cách ly tập trung theo quy định.	Đ/c Trần Đức Cân	Tiểu ban điều hành phòng chống dịch	
Bước 3	Báo cáo khẩn trương về Bộ Công Thương và các cơ quan chức năng để xin ý kiến chỉ đạo để triển khai các bước tiếp theo.	Đ/c Trần Hoàng Long	Ban Chỉ đạo	

Bước thực hiện	Nội dung thực hiện	Chỉ đạo triển khai	Đầu mối triển khai	Ghi chú
Bước 4	Thông báo ngay cho những người có tiếp xúc gần với CBVC-NLĐ nghi nhiễm Covid-19 để theo dõi sức khỏe và thực hiện cách ly theo quy định;	Đ/c Nguyễn Ngọc Khương	Tiểu ban Tuyên truyền	
	Đồng thời triển khai vệ sinh khử trùng toàn bộ nơi làm việc và khuôn viên có liên quan của Nhà trường.	Đ/c Trần Đức Cân	Tiểu ban điều hành phòng chống dịch	
Bước 5	Tiếp tục thực hiện các giải pháp xử lý theo hướng dẫn của cơ quan y tế và của địa phương.	Đ/c Trần Đức Cân	Tiểu ban điều hành phòng chống dịch	
Bước 6	Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phối hợp với ngành Y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, kịp thời cung cấp thông tin để CBVC-NLĐ, HS-HV không hoang mang lo lắng.	Đ/c Nguyễn Ngọc Khương	Tiểu ban Tuyên truyền	

2.2. Tình huống 2: Nếu người nghi nhiễm hoặc bị nhiễm Covid-19 là CBVC-NLĐ, SV-HV đang làm việc và học tập ở nhà thì cần thực hiện các bước sau:

Bước thực hiện	Nội dung thực hiện	Chỉ đạo triển khai	Đầu mối triển khai	Ghi chú
Bước 1	Phải thực hiện ngay các biện pháp cách ly tập trung và thực hiện nghiêm túc các biện pháp theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Đồng thời thông báo ngay cho Nhà trường.	Đ/c Trần Đức Cân	Tiểu ban điều hành phòng chống dịch	
Bước 2	Tổ chức họp Ban Chỉ Đạo phòng chống dịch Covid-19 của Nhà trường rà soát lại toàn bộ các thông tin có liên quan để đưa ra phương án phù hợp nhất cho từng trường hợp.	Đ/c Trần Hoàng Long	Ban Chỉ đạo	
Bước 3	Báo cáo Bộ Công Thương và các cơ quan chức năng để xin ý kiến chỉ đạo để triển khai các bước tiếp theo.	Đ/c Trần Hoàng Long	Ban Chỉ đạo	

Bước thực hiện	Nội dung thực hiện	Chỉ đạo triển khai	Đầu mối triển khai	Ghi chú
Bước 4	Phối hợp với địa phương, cơ quan chức năng để có biện pháp hỗ trợ, giải quyết đối với cán bộ viên chức, sinh viên, học viên của Nhà trường.	Đ/c Trần Đức Cân	Tiểu ban điều hành phòng chống dịch	
Bước 5	Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phối hợp với ngành Y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, kịp thời cung cấp thông tin để cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên và học viên không hoang mang lo lắng.	Đ/c Nguyễn Ngọc Khương	Tiểu ban Tuyên truyền	

Trên đây là kịch bản ứng phó trong trường hợp CBVC-NLĐ, sinh viên và học viên của Nhà trường nghi nhiễm hoặc bị nhiễm dịch Covid-19. Ban Giám hiệu, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Nhà trường yêu cầu các đơn vị; toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên đề cao cảnh giác, thực hiện nghiêm túc những nội dung tại các Thông báo của Nhà trường và chủ động cập nhật, theo dõi sát thông tin diễn biến tình hình dịch để có biện pháp phòng chống kịp thời, hiệu quả; thường xuyên báo cáo về Nhà trường qua đầu mối là phòng Hành chính quản trị./.

Nơi nhận :

- Bộ Công Thương (để bc)
- Đảng ủy, BGH Nhà trường (để bc);
- Các đơn vị trong trường (để th);
- Website Nhà trường;
- Lưu VT, HCQT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Trần Hoàng Long